

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6487

หน้า: 7(ซ้าย)

Col.Inch: 24.19

Ad Value: 20,561.50

PRValue (x3): 61,684.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: KTIS คาดครึ่งปีหลัง ธุรกิจเอทานอลแดง! ต่อยอดด้านพลังงาน

KTIS คาดครึ่งปีหลัง ธุรกิจเอทานอลแดง! ต่อยอดด้านพลังงาน

กลุ่ม KTIS มั่นใจสายธุรกิจเอทานอลครึ่งปีหลังสดใส หลังคลายล็อกดาวน์ ย้ำจุดแข็งเอทานอลของ KTBE มีคุณภาพสูง สามารถนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบทั้งในด้านพลังงานและการสาธารณสุข

นายประพันธ์ ศิริวิทย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลได้คลายล็อกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็ทำให้ความต้องการใช้เอทานอลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 สายธุรกิจเอทานอลของกลุ่มเคทิส ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เคทิส ไบโอบีโอดีเอทานอล จำกัด (KTBE) จะยังคงเติบโตต่อเนื่อง

ทั้งนี้ โรงงาน KTBE ได้ออกแบบหอกลั่นพิเศษ ซึ่งมีเพียงไม่กี่โรงงานในประเทศไทย ทำให้แอลกอฮอล์ที่ผ่านกระบวนการแยกสิ่งเจือปนด้วย 7 หอกลั่น มีความบริสุทธิ์สูงสามารถนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งในธุรกิจพลังงาน และการสาธารณสุข

“กลุ่ม KTIS เป็นผู้ผลิตแอลกอฮอล์กลุ่มแรกที่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งขณะนั้นประสบปัญหาขาดแคลนแอลกอฮอล์ รวมถึงแอลกอฮอล์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมีราคาสูง เราจึงได้ประกาศขายแอลกอฮอล์ 95% ในราคาหน้าโรงงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือหรือเจลล้างมือด้วยต้นทุนที่ต่ำ จากนั้นก็ได้ผลิต

แอลกอฮอล์ 70% ขายผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้แอลกอฮอล์ราคาถูกอย่างทั่วถึง” นายประพันธ์ กล่าว

โดยแม้ว่าในปัจจุบันปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลง แต่ความต้องการใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดก็ยังคงมีอยู่สูง เพื่อรองรับกับการเปิดพื้นที่ต่าง ๆ และพฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนไป มาใส่ใจดูแลความปลอดภัยและพื้นผิวต่าง ๆ มากขึ้นกว่าในอดีตมาก จนกลายเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า New Normal ไปแล้ว

นายประพันธ์ กล่าวว่า ในส่วนของเอทานอลที่จำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นบริษัทปิโตรเคมีรายใหญ่ของประเทศ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ ซึ่งกลุ่มเคทิสมีจุดแข็งอยู่ที่การส่งมอบสินค้าได้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด ไม่เคยขาดตกบกพร่อง ก็มีคำสั่งซื้อเข้ามาในระดับที่ปกติแล้ว หลังจากการปลดล็อกของภาครัฐ

“กลุ่มเคทิสเราบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โมลาสส่วนใหญ่จากโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยที่มีกำลังการผลิตต่อวันสูงที่สุดในโลก จึงมีโมลาสเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่โรงงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และข้อดีของแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากโมลาสยังมีข้อดีอีกประการหนึ่งคือ มีกลิ่นหอม จึงเหมาะที่จะนำไปทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือด้วย” นายประพันธ์ กล่าว

สำหรับในรอบ 6 เดือนแรกของรอบบัญชีปี 2563 (เดือนกันยายน 2562-มีนาคม 2563) สายธุรกิจเอทานอลมีรายได้ประมาณ 728 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 9.6% ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่ม KTIS ในงวดดังกล่าว ■